

Số: 28/KH - SNGV

Bình Phước, ngày 03 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023;

Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực Quy chế dân chủ cơ sở của Sở Ngoại vụ năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan. Qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong cơ quan và phát huy quyền làm chủ, tinh thần đoàn kết của công chức và người lao động trong cơ quan, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên về dân chủ và thực hiện dân chủ, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt cơ chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với nhân dân, doanh nghiệp theo quy định, góp phần đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kịp thời xử lý việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải thường xuyên và đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được duy trì thành nền nếp, tiến hành trên tất cả các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, chiếu lệ, vi phạm các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Các văn bản khác của tỉnh và của Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của công chức và người lao động trong cơ quan; tạo không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.

2. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động quản lý, điều hành, tuyên truyền phổ biến, quán triệt Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quán triệt và thực hiện nghiêm Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 01/07/2023).

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động theo quy định. Trong đó, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức bảo đảm công khai, minh bạch những nội dung cán bộ, công chức được biết, những việc công chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của công chức trong cơ quan đơn vị bảo đảm dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76-NQ/CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới, đồng thời tăng cường xây dựng chính đồn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị.

4. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực phẩm chất kém, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

5. Trưởng các phòng nghiệp vụ phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chương trình, Kế hoạch.

6. Nâng cao vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy quyền làm chủ, khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trước pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chủ động tham mưu và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua Sở Nội vụ theo quy định.

2. Trưởng, phó các phòng chuyên môn có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức trong phòng biết và thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Ngoại vụ năm 2023, Giám đốc Sở yêu cầu Văn phòng Sở, các phòng nghiệp vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc;
- CVP, PCVP;
- TP, PTP;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Anh Thư